

Một số kinh nghiệm vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long

● **THS NGUYỄN THỊ PHƯƠNG**
Học viện Chính trị Công an nhân dân

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc và phía Đông Bắc giáp tỉnh Tiền Giang và Bến Tre; phía Tây Bắc giáp tỉnh Đồng Tháp; phía Đông Nam giáp tỉnh Trà Vinh; phía Tây Nam giáp tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ. Mặc dù có xuất phát điểm thấp hơn so với các tỉnh khác thuộc đồng bằng sông Cửu Long nhưng với vị trí thuận lợi của mình cùng những lợi thế về sản xuất nông nghiệp, giáo dục đào tạo, khoa học - kỹ thuật, sản xuất công nghiệp, du lịch đến nay, tỉnh đã đạt được những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội,... đặc biệt là quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Thông qua bài viết, tác giả muốn chia sẻ với bạn đọc những đóng góp của Đảng bộ các xã ở tỉnh Vĩnh Long trong việc vận động nhân dân thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới cũng như một số kinh nghiệm được rút ra từ công tác này.

Thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Quyết định 800/QĐ - TTg ngày 4.6.2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 23- Ctr/TU và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến năm 2020 phấn đấu có 50% số xã và một đơn vị cấp huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Trên cơ sở đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các huyện ủy tỉnh Vĩnh Long, các đảng bộ xã trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nghị quyết, chương trình hành động và kế hoạch về công tác vận động nhân dân nhằm cụ thể hóa kịp thời và có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm của tỉnh ủy Vĩnh Long trong xây dựng nông thôn mới.

Qua 8 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều đổi mới. Kết cấu hạ tầng

kinh tế và xã hội nông thôn từng bước được cải thiện, nâng cấp đời sống nhân dân bước đầu được nâng lên, làm cho người dân thấy được lợi ích của họ, từ đó hăng hái tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tính đến tháng 12.2016, Vĩnh Long đã có 22/89 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 14 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, 54 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, toàn tỉnh không còn xã nào đạt dưới 10 tiêu chí và tiếp tục giúp 22 xã nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Kinh tế Vĩnh Long đã đạt mục tiêu đề ra là vươn lên đạt bình quân khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, bình quân giai đoạn 2010 - 2015 đạt 6,93% trên năm; năm 2016 đạt 6,97%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt trên 36,6 triệu đồng/ người/ năm - tăng 1,7 lần so với năm 2010. Theo kết quả nghiên cứu, nếu như giai đoạn 2006 - 2010 Vĩnh Long có tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ thuộc nhóm trung bình yếu xếp 9/13 tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long thì giai đoạn 2011 - 2016 đã vươn lên đứng vào nhóm có tốc

độ tăng trưởng thuộc nhóm trung bình khá, xếp thứ 4/13 tỉnh. *Quy hoạch hạ tầng kinh tế - xã hội* đã có nhiều chuyển biến tích cực trong đó phát triển giao thông nông thôn được xác định là khâu đột phá, đáp ứng yêu cầu của người dân nên được chú trọng đầu tư, người dân đồng tình, hăng hái tham gia thực hiện. Đến nay, có 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được chú trọng đầu tư; đã có 60/ 89 xã đạt tiêu chí về điện, tỉ lệ hộ dân có điện đạt 99,6%; vấn đề nhà ở nông thôn đã được quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư tập trung đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. *Công nghiệp và xây dựng* phát triển theo hướng hiện đại, tạo bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Trong 5 năm, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 11,18% /năm, đã hình thành một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh; các doanh nghiệp đã quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng, tạo ra những sản phẩm phù hợp với các thị trường trong và ngoài nước như: giày da, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, xuất khẩu, bia đóng hộp, thức ăn chăn nuôi và gạch, gốm. *Thương mại - dịch vụ và du lịch*, được quan tâm phát triển theo hướng đồng bộ và nâng cao chất lượng, toàn tỉnh có 5 siêu thị và 116 chợ (trong đó có 02 chợ hạng I, 25 chợ hạng II, 89 chợ hạng III), chất lượng dịch vụ được cải thiện đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội. Đến năm 2016 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 290 triệu USD, tăng 1,08 lần so với năm 2010.

Kết quả trên là do sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, sự quyết tâm tổ chức thực hiện của các cấp ngành trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, đặc biệt phải kể đến vai trò của các đảng bộ xã của tỉnh Vĩnh Long. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, các đảng bộ, chính quyền xã đã thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của các huyện, thị ủy, sự giúp đỡ về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên môn cấp huyện và tỉnh, tạo điều kiện tối ưu để các đảng bộ xã hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ của mình, cụ thể: các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long đã làm tốt công tác kiện toàn, bồi dưỡng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công

chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong việc cụ thể hóa, thực hiện hóa các nhiệm vụ được giao sát thực tế, phù hợp với yêu cầu đổi mới. Đồng thời, đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của quá trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, để giúp nhân dân có điều kiện phát triển sản xuất, đảng bộ xã đã lãnh đạo chính quyền xã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức hội chợ, triển lãm hàng nông sản tại các khu vực, xây dựng hệ thống “sàn kết cấu cung cầu nông nghiệp, thực phẩm”. Nhiều hoạt động của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân... đã mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên từ đó thúc đẩy hội viên gắn bó với tổ chức, tích cực gia nhập hội. Đây chính là những điều kiện thuận lợi giúp đảng bộ xã có định hướng rõ hơn trong hoạt động của mình nhằm hoàn thiện các mục tiêu, giải pháp, công tác xây dựng nông thôn mới ở Vĩnh Long hiện nay.

Hơn 8 năm qua, dưới sự vận động, tuyên truyền và tổ chức thực hiện của các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long, nhân dân Vĩnh Long phấn khởi, tự nguyện tham gia và đóng góp sức người, sức của cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long đang gặp phải những khó khăn cần giải quyết:

Một là, xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ lớn, quan trọng, có nhiều vấn đề mới, nhiều việc phải làm, thời gian thực hiện chưa nhiều cho nên thời gian đầu nhiều xã còn lúng túng trong triển khai; chưa có sự phối hợp tốt và giải pháp tuyên truyền chưa thực sự phù hợp, chưa sâu, vì vậy nhiều đơn vị chưa tạo được phong trào mạnh mẽ về xây dựng nông thôn mới.

Hai là, một bộ phận cán bộ và người dân chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của Nghị quyết của Đảng, về mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn là lĩnh vực tổng hợp liên quan đến nhiều chuyên ngành, khối lượng công việc nhiều, cán bộ cấp xã là người trực tiếp phải triển khai, tổ chức, chỉ đạo thực hiện và quản lý chương trình, trong khi đó trình độ cán bộ cấp xã hiện nay nhìn chung còn hạn chế; nếu không có hệ

thống pháp luật đủ mạnh, quy chế rõ ràng, tăng cường đào tạo bồi dưỡng kiến thức và kiểm tra giám sát của cấp trên thì dễ xảy ra sai phạm; hoặc việc triển khai, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới sẽ không đạt được yêu cầu về tiến độ và chất lượng, hiệu quả đề ra.

Ba là, xây dựng nông thôn mới với mục tiêu là phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhưng thị trường còn bị động bấp bênh. Nếu tình trạng này kéo dài mà không được tháo gỡ thì một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới không thể giữ vững.

Bốn là, thực hiện xây dựng nông thôn mới theo quy hoạch cần một lượng vốn lớn trong khi đó nguồn lực còn hạn chế, kể cả ngân sách tỉnh, huyện, xã và khả năng kinh tế của nhân dân. Do đó, một số nội dung như kiên cố hóa kênh mương, cứng hóa giao thông, xây dựng nhà văn hóa, khu thể thao, trạm y tế, trạm cấp nước sạch theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới... rất khó thực hiện.

Năm là, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo còn cao, chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa các vùng còn lớn, việc làm, thu nhập ổn định - nguyện vọng tha thiết của người dân vẫn chưa được giải quyết là nguồn gốc phát sinh nhiều bức xúc hiện nay ở nông thôn Vĩnh Long.

Từ thực tiễn công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các Đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long có thể rút ra một số kinh nghiệm bước đầu như sau:

Thứ nhất, các đảng bộ luôn quan tâm tới việc nâng cao nhận thức cho các tổ chức trong hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và cán bộ chủ chốt của xã về sự cần thiết phải đổi mới nội dung và phương thức công tác dân vận trong tình hình hiện nay gắn với xây dựng nông thôn mới.

Song song với việc nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong xã về vị trí, vai trò, nội dung và phương thức công tác vận động nhân dân, thì việc quan trọng là phải làm cho các tổ chức và cá nhân đó có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác vận động nhân dân, đặc biệt là

công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó xác định các nội dung, cách thức, hình thức, biện pháp vận động nhân dân cho phù hợp.

Việc nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ về công tác dân vận phải được gắn trong từng quyết định lãnh đạo của đảng bộ và trong từng bước đi của quá trình tổ chức thực hiện những quyết định lãnh đạo đó. Thực tế cho thấy, ở đâu cấp ủy, chính quyền có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác vận động nhân dân và vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới thì chắc chắn ở đó phong trào hành động cách mạng của nhân dân sẽ sôi nổi, có nhiều nội dung, cách thức, biện pháp vận động nhân dân đạt hiệu quả. Ngược lại, thì khó có thể tìm ra nội dung vận động, phương thức vận động phù hợp, thậm chí dễ dẫn đến thất bại.

Kinh nghiệm của các đảng bộ xã ở Vĩnh Long về nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên về đổi mới công tác dân vận của các đảng bộ xã đã được kiểm nghiệm và chứng minh. Đây cũng là tiền đề quan trọng để những năm tiếp theo, các đảng bộ xã tiếp tục thực hiện đổi mới công tác dân vận, huy động tối đa lực lượng toàn thể nhân dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, nhất là phong trào "*Chung sức xây dựng nông thôn mới*".

Thứ hai, việc đổi mới công tác dân vận của các đảng bộ xã phải linh hoạt, bám sát từng chương trình, nhiệm vụ cụ thể của đảng bộ, phù hợp với đặc điểm dân cư, đối tượng vận động, phát huy dân chủ và chăm lo cho lợi ích, gắn lợi ích của nhân dân với xây dựng nông thôn mới.

Cấp xã là nơi tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nơi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, do vậy công tác dân vận của đảng bộ xã phải đặc biệt bám sát nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Thực tế cho thấy, công tác dân vận bao giờ cũng được thể hiện qua các phong trào hành động cách mạng của nhân dân. Kết quả các phong trào thi đua

đó mạnh hay yếu, hiệu quả thực hiện các mục tiêu đó ra sao chính là ở nơi những quyết định lãnh đạo của đảng bộ xã đúng, sát tình hình hay không, có vì lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân hay không và nội dung, cách thức, biện pháp vận động nhân dân thực hiện các quyết định đó đúng hay sai, có phù hợp với đặc điểm dân cư, đối tượng vận động hay không.

Thứ ba, để đổi mới nội dung, cách thức, biện pháp vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào “*Chung sức xây dựng nông thôn mới*” cần có sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn đảng bộ, sự đồng tình ủng hộ và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy phải thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời biểu dương, những điển hình tốt trong quá trình đổi mới công tác dân vận.

Đoàn kết thống nhất trong đảng bộ mà trước hết là trong tập thể đảng ủy vừa là điều kiện cần, vừa là điều kiện đủ để đảng bộ xã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ đúng đắn, hợp lòng dân. Thực tế những năm qua cho thấy, ở một số đảng bộ, do nội bộ không đoàn kết thống nhất dẫn đến lòng dân bất an, hệ thống chính trị nơi đó không mạnh, tinh phục vụ nhân dân kém. Do vậy, xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức đảng, đảng viên phát huy khả năng sáng tạo, hiến kế tìm những cách thức, biện pháp tối ưu thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong sạch vững mạnh.

Quá trình thực hiện các quan điểm về đổi mới công tác dân vận là quá trình đổi mới quan hệ phối hợp hành động đồng bộ, chặt chẽ và nhất quán giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Vai trò quan trọng của chính quyền trong công tác dân vận được thể hiện khi tổ chức thực hiện tốt các chương trình kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích cho nhân dân sẽ tạo ra động lực to lớn thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng trong quần chúng nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy vai trò, chức năng của mình để vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, củng cố chính quyền trong sạch, vững mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ tư, muốn đổi mới công tác dân vận nói chung và công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới nói riêng đạt kết quả tốt, đòi hỏi các đảng bộ phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; Mặt trận, đoàn thể các xã cần phải có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ dân vận ở cơ sở đặc biệt là cán bộ làm công tác dân vận vì đây là đội ngũ tham mưu giúp đảng ủy xã đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp tổ chức, thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, kế hoạch đó.

Ngoài những kinh nghiệm nêu trên từ thực tiễn công tác dân vận của các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long, các đảng bộ xã còn cần phải biết lựa chọn những công việc trọng tâm theo từng thời kỳ, kết hợp nhiều hình thức, biện pháp như: biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng với sử dụng các biện pháp hành chính, để đảm bảo mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Vận dụng các kinh nghiệm rút ra trong công tác vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới của các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long là điều kiện quan trọng để các đảng bộ xã ở tỉnh Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung ngày càng hoàn thiện công tác dân vận; đồng thời góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của các đảng bộ xã, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các đảng bộ xã, góp phần thực hiện thắng lợi “*Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới*” □

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. *Thêm chặng đường xây dựng nông thôn mới*, Báo Vĩnh Long online, thứ tư, ngày 27.7.2016.
2. *Vĩnh Long tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới*, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 16.1.2016.
3. PGS, TS Vũ Văn Phúc (2012), *Xây dựng nông thôn mới - những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
4. Tỉnh ủy Vĩnh Long (2015), *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015*.
5. Tỉnh ủy Vĩnh Long, *Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn*.